

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

มิติการประเมิน	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย	
	ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา	ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม
1.ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2.ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
4.ผลที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผน	เป้าหมายของโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	<p>สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>จำนวนความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการร้อยละ 100</p>	<p>ร้อยละของหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>2 พื้นที่</p>	<p>มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 2 พื้นที่ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
			<p>2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ระดับ 5</p>	<p>ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายมีการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)</p>
			<p>3. จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ</p>	<p>5 โครงการ</p>	<p>จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 จำนวนโครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ</p>

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการ 1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น (โครงการระยะที่ 1) -สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี -สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	ดำเนินการแล้ว	เดือนพฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
2	โครงการ 1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น (โครงการระยะที่ 2) -กิจกรรม 1 สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี -กิจกรรม 2 สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
3	กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื้อหาวิชาชีพบัญชี	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562	อ.ศิริพร
4	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพธุรกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
5	กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีสำหรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาคีอากร	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563	อ.ภารดี
6	กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9	ยกเลิกโครงการ	ธันวาคม 2562	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
7	กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิริธร	ดำเนินการแล้ว	14-15 กุมภาพันธ์ 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
8	กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	ยกเลิกโครงการ	มิถุนายน 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
9	กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ยกเลิกโครงการ	มิถุนายน 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
10	กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	กรกฎาคม 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
11	กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	กรกฎาคม 2563	คณะกรรมการบริการวิชาการฯ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ จำนวนโครงการดำเนินการแล้ว จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ร่วมพิจารณาพบว่า

1. พื้นที่บริการวิชาการหลักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดของคณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดจากกระบวนการในการดำเนินงานและการประสานงานระหว่างชุมชนและผู้ดำเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนไม่สามารถรองรับในกระบวนการทำงานได้ ดังนั้นในการทำงานจำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินโครงการล่วงหน้า
2. พื้นที่อื่นๆ ที่สาขาวิชามีความประสงค์จะดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มี 5 โครงการ พบว่า หลายโครงการผู้ดำเนินโครงการขาดการให้ความสำคัญต่อผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลไม่อาจทราบได้ว่าการดำเนินโครงการเกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ หรือชุมชนได้นำความความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์จะกำหนดแนวทางการติดตามผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป